

รายงานการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ	
๔.๒ รายงานทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณภายใน และงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยง นิลแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	
สภามหาวิทยาลัย รับทราบ รายงานทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณภายใน และงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะ	
ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้	การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
๑. ควรพิจารณารายได้จากการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการทำงานวิจัยและนำมารายงาน จะทำให้มีผลงานด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น	๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนำข้อเสนอแนะของสภาฯ ไปดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ มีการส่งเสริมให้ Product Manager ต่อยอดสู่การวิจัย การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
๒. คณะกรรมการมีข้อสังเกตการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนภายนอกมีจำนวนน้อย ควรมีการตั้งเป้าหมาย การขอทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอก และพัฒนาเรื่องการเขียนโครงการวิจัยให้เนื้อหา มีความท้าทาย ตัวชี้วัดตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อให้สามารถได้รับทุนวิจัยมากขึ้น	๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะนำข้อเสนอแนะของสภาฯ ไปดำเนินการตั้งเป้าหมายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกในปีงบประมาณต่อไป ด้านการพัฒนาอาจารย์ในการเขียนโครงการวิจัย จะเชิญหน่วยงานแหล่งทุน ทั้ง ๗ PMU มาชี้แนะแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยให้ตรงกับ KPI ของแหล่งทุน และในเดือนมิถุนายน สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจาก ๓ PMU ได้แก่ ๑) ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๒) ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ๓) ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในแข่งขันของประเทศ (บพข.) และได้มีการจัดทำคลินิกบ่มเพาะงานวิจัย มีการตั้งที่ปรึกษาในการพัฒนาบ่มเพาะโจทย์วิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่

ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้	การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
<p>๓. มหาวิทยาลัยควรประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาและสร้างผลผลิตของชุมชนนำสู่ตลาด จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานการสร้างตลาดภายในมหาวิทยาลัย (University Market Place)</p>	<p>๓. ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยหน่วยงาน UBI และอาจารย์นักพัฒนาผู้ประกอบการ จะดำเนินการประสานงานในการทำความร่วมมือต่อไป รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดตั้ง VRU Market Place Online เพื่อเป็นการกระจายสินค้าชุมชนในอีกทางหนึ่ง</p>